

หลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน



จับหน่อไม้ใส่หมวก

หน่อไม้ใส่หมวก... ได้อินค้าบอกเล่าแล้วก็นึกขำว่าอะไรกันจะพิเรนทร์ขนาดนั้น รักต้นไม้พอกับลูกในไส้ขนาดที่ไม่ยอมให้โดนแดด โดนฝน เลยหรือ...แต่เมื่อเห็นของจริงแล้วก็ยอมรับ

เมื่อวันวานได้ไปสัมผัส กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งปลอดสารพิษบ้านกุดหว้า ตำบลกุดหว้า อำเภอภูผามาศ จังหวัดอุดรธานี อันเป็นหนึ่งใน 32.422 วิสาหกิจฯ ที่ได้รับอนุมัติการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง

นายสุริยา สุระพร ประธานกลุ่มฯ บอกว่า...ด้วยเกษตรกรบ้านกุดหว้าต้องการมีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวนอกเหนือจากการทำนา จึงได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มปลูกหน่อไม้ฝรั่งขึ้นเมื่อปี 2547 จากนั้นจึงได้จดทะเบียน โดยมีสมาชิก 17 ราย พื้นที่ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง 20 ไร่ ทั้งที่อยู่นอกและในเขต ต.ป.ก.

เป็นการผลิตหน่อไม้ฝรั่งปลอดสารพิษซึ่งผ่านการรับรองตามระบบเกษตรที่ดีที่เหมาะสม (GAP) และได้รับรองผลิตภัณฑ์สินค้ามาตรฐาน Q จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีหนึ่งผลิตได้ไม่ต่ำกว่า 15 ตัน มูลค่ากว่า 5 แสนบาท

ทุกวันกลุ่มจะรวบรวมผลผลิตของสมาชิกส่งให้กับ บริษัท ขายนางหน่อไม้ฝรั่ง จำกัด โดยราคาขึ้นอยู่กับคุณภาพของสินค้า เฉลี่ยต่อวันสมาชิกจะมีรายได้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 200-600 บาทต่อไร่...ทั้งนี้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับการจัดการแปลงปลูกและปริมาณผลผลิตที่มีคุณภาพ

และ ปีนี้ทางกลุ่มได้ทำสัญญาตกลงซื้อขายผลผลิตล่วงหน้า (Contract Farming) จึงเน้นให้สมาชิกทุกรายผลิตสินค้าเกรด A ให้ได้มากที่สุด โดยใช้เทคนิคง่ายๆคือการสวมหมวกให้กับหน่อไม้ฝรั่ง เพื่อบังกับไม่ให้ดอกบานจะทำให้ผลผลิตคุณภาพเกรด A ตม ซึ่งตลาดมีความต้องการสูง

หมวกหน่อไม้ฝรั่ง สามารถทำได้ง่ายๆโดยใช้พลาสติกสีฟ้าเงินมาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 1 x 1 นิ้ว หรือ 2 x 2 นิ้ว แล้ว พันให้ได้อย่างลักษณะรูปกรวยเขินด้วยลวดหนึบกระดาก แล้วนำไปครอบบนยอดหน่อไม้ฝรั่ง ทิ้งอกพื้นเหนือพื้นดินขึ้นมายาวประมาณ 5-10 เซนติเมตร ทิ้งไว้จนกว่าจะได้ขนาดเก็บเกี่ยวจึงค่อยเอาครอบออก...เรียกว่า ถอดหมวกในวันตัดหน่อไม้ฝรั่ง

การผลิตหน่อไม้ฝรั่งให้ได้ผลผลิตดีมีคุณภาพสูง นอกจากจะสวมหมวกแล้ว ต้องมีการบำรุงดินด้วยปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกและเสริมด้วยฮอร์โมนไข่ไก่ รวมทั้งสารสะเดา ใบสามเสื่ออันเป็นสารชีวภาพ เพื่อให้ผลผลิตเป็นสินค้าที่ปลอดสารพิษ...อันนี้จะทำให้สินค้าของวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้เป็นที่ต้องการของตลาด

อย่างไรก็ตาม การที่วิสาหกิจชุมชนจะประสบความสำเร็จและอยู่รอดหรือไม่ั้น สมาชิกกลุ่มต้องมีการร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งและมั่นคง...แล้วจะยืนหยัดอยู่ได้อย่างยั่งยืน.